

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2566

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

เบี้ยประกันภัยต่อรับ

รายได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ เบี้ยประกันภัยต่อรับ โดยมีจำนวน 3,455 ล้านบาท บริษัทฯได้เข้าทำสัญญารับประกันภัยต่อกับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตทั้งแบบประกันภัยต่อเฉพาะรายและประกันภัยต่อแบบสัดส่วน โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญามีความหลากหลายตามประเภทภัย สัดส่วนการรับประกันภัยต่อ ระยะเวลาความคุ้มครอง เป็นต้น นอกจากนี้ การรับรู้รายได้จากสัญญารับประกันภัยต่อดังกล่าวต้องมีลักษณะที่เข้าเงื่อนไขการเป็นสัญญาประกันภัยตามคำนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงินด้วย ซึ่งผู้บริหารของบริษัทฯต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและทบทวนการจัดประเภทของสัญญา ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเบี้ยประกันภัยต่อรับของบริษัทฯว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้จากสัญญาประกันภัยต่อแต่ละประเภท ประเมินความเหมาะสมของวิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการทดสอบการจัดประเภทสัญญาประกันภัย โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญประเมินวิธีการและข้อสมมติดังกล่าวโดยการเทียบเคียงกับข้อมูลประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสาหกรรมและสอบทานแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง สุ่มตัวอย่างทดสอบข้อมูลที่บริษัทฯใช้ในการทดสอบการจัดประเภทสัญญาประกันภัยและสุ่มตัวอย่างทดสอบยอดเบี้ยประกันภัยต่อรับกับเอกสารรายงานรายการบัญชีรายเดือนที่ได้รับจากบริษัทที่รับประกันภัย โดยตรงที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้เคียงรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีเบี้ยประกันภัยต่อรับแบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัยต่อและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

สำรวจประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีสำรวจประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวจำนวน 488 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 36 ของหนี้สินรวม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯได้เปรียบเทียบมูลค่าสำรวจประกันภัยแบบเบี่ยประกันภัยรวม กับสำรวจเบี่ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้และรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติมหากมูลค่าสำรวจประกันภัยแบบเบี่ยประกันภัยรวมสูงกว่าสำรวจเบี่ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ ทั้งนี้ ในการคำนวณสำรวจประกันภัยแบบเบี่ยประกันภัยรวมต้องใช้ข้อสมมติ อาทิ อัตราการณะ อัตราคิดลด อัตราการขาดอายุหรืออัตราเวนคืนกรมธรรม์ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหารงาน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อยอดสำรวจประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว และฝ่ายบริหารของบริษัทฯต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการเลือกใช้ข้อสมมติดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของสำรวจประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการสำรวจประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญช่วยในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการและข้อสมมติที่ใช้กับข้อมูลประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสาหกรรม และช่วยในการสอบทานแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้สำหรับการคำนวณสำรวจตามวิธีสำรวจประกันภัยแบบเบี่ยประกันภัยรวม นอกจากนั้นแล้ว ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างทดสอบข้อมูลที่น่ามาใช้ในการคำนวณและทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการเคลื่อนไหวของสำรวจประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวด้วย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปรูปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัด
อุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่
ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน				
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
สินทรัพย์					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8	12,765,213	81,723,706	12,765,213	81,723,706
รายได้จากการลงทุนค้างรับ		10,438,779	20,456,457	10,438,779	20,456,457
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	9	5,915,057	5,885,496	5,915,057	5,885,496
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	10	266,332,845	273,321,432	266,332,845	273,321,432
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้	11.1	1,542,835,902	-	1,542,835,902	-
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน	11.2	567,650,511	-	567,650,511	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	11.3	-	2,201,034,213	-	2,201,034,213
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	8,102,338	10,007,070	16,467,595	18,910,900
ทรัพย์สินรอการขาย	13	39,146,710	-	39,146,710	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	5,491,021	47,217,809	5,491,021	47,217,809
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	36,097,659	35,133,647	36,097,659	35,133,647
สินทรัพย์ภายใต้รอตัดบัญชี	16.1	89,056,321	73,577,247	87,383,270	71,796,481
สินทรัพย์อื่น					
ค่าบำเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี		145,695,230	121,931,185	145,695,230	121,931,185
อื่น ๆ		7,631,536	5,127,532	7,631,536	5,127,532
รวมสินทรัพย์		2,737,159,122	2,875,415,794	2,743,851,328	2,882,538,858

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน				
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สิน					
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	17	1,193,361,255	1,084,327,552	1,193,361,255	1,084,327,552
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	18	139,655,940	304,190,501	139,655,940	304,190,501
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	15,586,126	-	15,586,126
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	2,859,875	-	2,859,875	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	20	22,094,684	17,383,010	22,094,684	17,383,010
หนี้สินอื่น					
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		5,421,782	4,340,035	5,421,782	4,340,035
ค่าบำเหน็จปรับลดบัญชี		88,726	88,282	88,726	88,282
อื่น ๆ		5,798,539	2,737,021	5,798,539	2,737,021
รวมหนี้สิน		1,369,280,801	1,428,652,527	1,369,280,801	1,428,652,527
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	21				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 610,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(31 ธันวาคม 2565: หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		610,000,000	600,000,000	610,000,000	600,000,000
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 609,998,247 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท					
(31 ธันวาคม 2565: หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น					
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		609,998,247	600,000,000	609,998,247	600,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		79,162,825	79,162,825	79,162,825	79,162,825
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	22	61,000,000	60,000,000	61,000,000	60,000,000
ยังไม่จัดสรร		744,266,617	832,781,170	742,041,183	832,370,525
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(126,549,368)	(125,180,728)	(117,631,728)	(117,647,019)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,367,878,321	1,446,763,267	1,374,570,527	1,453,886,331
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,737,159,122	2,875,415,794	2,743,851,328	2,882,538,858
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รายได้				
เบี้ยประกันภัยต่อรับ	3,455,281,289	2,964,522,770	3,455,281,289	2,964,522,770
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	(29,222,483)	(33,174,471)	(29,222,483)	(33,174,471)
เบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ	3,426,058,806	2,931,348,299	3,426,058,806	2,931,348,299
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	(124,757,432)	(23,519,207)	(124,757,432)	(23,519,207)
เบี้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	3,301,301,374	2,907,829,092	3,301,301,374	2,907,829,092
รายได้ค่าบำเหน็จ	3,531,565	2,741,046	3,531,565	2,741,046
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	23	73,305,142	68,603,405	73,305,142
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	24	(411,998)	4,221,702	(2,855,303)
ผลกำไรจากการปรับมูลค่าชุดธรรม		1,413,866	9,250	1,413,866
ส่วนแบ่งผลกำไร (ขาดทุน) ในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย	12.3	(174,818)	2,639,062	-
รายได้อื่น		837,360	1,353,906	837,360
รวมรายได้		3,379,802,491	2,987,397,463	3,377,534,004
ค่าใช้จ่าย				
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวลดลง		(6,232,095)	(9,023,070)	(6,232,095)
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน		2,397,605,706	2,022,747,546	2,397,605,706
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อช่วง		(11,213,130)	(6,808,272)	(11,213,130)
ค่าบำเหน็จ		756,811,637	644,526,611	756,811,637
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		54,557,768	46,111,535	54,557,768
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	26	116,718,708	108,330,718	116,718,708
ต้นทุนทางการเงิน	19	113,366	25,990	113,366
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)		54,754	(62,321)	54,754
รวมค่าใช้จ่าย	27	3,308,416,714	2,805,848,737	3,308,416,714
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		71,385,777	181,548,726	69,117,290
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	16.2	(9,272,735)	(28,444,126)	(8,819,037)
กำไรสุทธิ		62,113,042	153,104,600	60,298,253
กำไรต่อหุ้น	29			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรสุทธิ		0.10	0.25	0.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรสุทธิ	62,113,042	153,104,600	60,298,253	150,993,350
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบกำไรขาดทุน ในภายหลัง:				
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ของบริษัทรวม	(1,729,914)	(4,522,585)	-	-
บวก: ภาษีเงินได้	345,983	904,517	-	-
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ของบริษัทรวม - สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,383,931)	(3,618,068)	-	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(66,908,485)	-	(66,908,485)
บวก: ภาษีเงินได้	-	13,381,697	-	13,381,697
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(53,526,788)	-	(53,526,788)
รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบกำไรขาดทุน ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,383,931)	(57,144,856)	-	(53,526,788)
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน งบกำไรขาดทุนในภายหลัง:				
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 20	(2,005,559)	2,163,685	(2,005,559)	2,163,685
บวก (หัก): ภาษีเงินได้	401,112	(432,737)	401,112	(432,737)
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,604,447)	1,730,948	(1,604,447)	1,730,948
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(120,023,569)	-	(120,023,569)	-
บวก: ภาษีเงินได้	24,004,714	-	24,004,714	-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	(96,018,855)	-	(96,018,855)	-
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบกำไรขาดทุน ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(97,623,302)	1,730,948	(97,623,302)	1,730,948
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	(99,007,233)	(55,413,908)	(97,623,302)	(51,795,840)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(36,894,191)	97,690,692	(37,325,049)	99,197,510

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงิน			
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน				
เงินรับจากการประกันภัยต่อ	95,555,389	207,089,916	95,555,389	207,089,916
ดอกเบี้ยรับ	42,489,054	20,784,560	42,489,054	20,784,560
เงินปันผลรับ	42,362,507	44,165,822	42,362,507	44,165,822
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนอื่น	(114,876)	8,152,968	(114,876)	8,152,968
รายได้อื่น	822,781	1,348,342	822,781	1,348,342
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	(54,328,054)	(45,905,038)	(54,328,054)	(45,905,038)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(102,062,786)	(93,688,462)	(102,062,786)	(93,688,462)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(16,571,835)	(8,903,505)	(16,571,835)	(8,903,505)
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน	1,972,193,772	2,089,494,214	1,972,193,772	2,089,494,214
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน	(2,002,184,773)	(2,173,755,074)	(2,002,184,773)	(2,173,755,074)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	(21,838,821)	48,783,743	(21,838,821)	48,783,743
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน				
เงินมัดจำภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคาร	2,500,000	-	2,500,000	-
ซื้ออุปกรณ์	(1,220,288)	(1,007,614)	(1,220,288)	(1,007,614)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6,070,539)	(1,105,123)	(6,070,539)	(1,105,123)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(4,790,827)	(2,112,737)	(4,790,827)	(2,112,737)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(375,571)	(792,228)	(375,571)	(792,228)
เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด	(42,001,753)	(120,000,000)	(42,001,753)	(120,000,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(42,377,324)	(120,792,228)	(42,377,324)	(120,792,228)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	(69,006,972)	(74,121,222)	(69,006,972)	(74,121,222)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	81,723,706	155,794,785	81,723,706	155,794,785
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง	48,479	50,143	48,479	50,143
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	12,765,213	81,723,706	12,765,213	81,723,706
	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย							
	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
	ทุนออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนต่ำกว่าทุนจาก การวัดมูลค่าตราสารทุน/ เงินลงทุนเพื่อขายด้วย มูลค่าชดเชยธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้	การแปลงค่า งบการเงินที่เป็นเงินตรา ต่างประเทศของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ เจ้าของ
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	600,000,000	79,162,825	60,000,000	797,944,982	(64,120,231)	(3,915,641)	(68,035,872)	1,469,071,935
การจ่ายปันผล	-	-	-	(120,000,000)	-	-	-	(120,000,000)
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์ กำไรสุทธิ	-	-	-	640	-	-	-	640
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	153,104,600	-	-	-	153,104,600
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	1,730,948	(53,526,788)	(3,618,068)	(57,144,856)	(55,413,908)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	600,000,000	79,162,825	60,000,000	832,781,170	(117,647,019)	(7,533,709)	(125,180,728)	1,446,763,267
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ตามที่เคยรายงานไว้	600,000,000	79,162,825	60,000,000	832,781,170	(117,647,019)	(7,533,709)	(125,180,728)	1,446,763,267
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	-	-	-	(43,574,559)	43,574,559	-	43,574,559	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ปรับปรุงใหม่	600,000,000	79,162,825	60,000,000	789,206,611	(74,072,460)	(7,533,709)	(81,606,169)	1,446,763,267
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล	9,998,247	-	-	-	-	-	-	9,998,247
โอนขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารทุนที่วัดมูลค่า ด้วยมูลค่าชดเชยธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรสะสม	-	-	-	(52,459,587)	52,459,587	-	52,459,587	-
การจ่ายปันผล	-	-	-	(52,000,000)	-	-	-	(52,000,000)
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์ กำไรสุทธิ	-	-	-	10,998	-	-	-	10,998
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	62,113,042	-	-	-	62,113,042
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(1,604,447)	(96,018,855)	(1,383,931)	(97,402,786)	(99,007,233)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	60,508,595	(96,018,855)	(1,383,931)	(97,402,786)	(36,894,191)
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	-	-	1,000,000	(1,000,000)	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	609,998,247	79,162,825	61,000,000	744,266,617	(117,631,728)	(8,917,640)	(126,549,368)	1,367,878,321
	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยปริระกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
				กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		
						ส่วนต่ำกว่าทุนจากการวัดมูลค่า		
						ตราสารทุน/เงินลงทุนเพื่อขาย		
						ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน		
						กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ		
						จากภาษีเงินได้		
						รวมส่วนของผู้		
หมายเหตุ	ทุนออกจำหน่าย และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร			ถือหุ้น	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	600,000,000	79,162,825	60,000,000	799,645,587		(64,120,231)	1,474,688,181	
การจ่ายปันผล	30	-	-	(120,000,000)		-	(120,000,000)	
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์		-	-	640		-	640	
กำไรสุทธิ		-	-	150,993,350		-	150,993,350	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	1,730,948		(53,526,788)	(51,795,840)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	152,724,298		(53,526,788)	99,197,510	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	600,000,000	79,162,825	60,000,000	832,370,525		(117,647,019)	1,453,886,331	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ตามที่เคยรายงานไว้	600,000,000	79,162,825	60,000,000	832,370,525		(117,647,019)	1,453,886,331	
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	4	-	-	(43,574,559)		43,574,559	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 - ปรับปรุงใหม่	600,000,000	79,162,825	60,000,000	788,795,966		(74,072,460)	1,453,886,331	
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล	21	9,998,247	-	-		-	9,998,247	
โอนขาดทุนจากการจำหน่ายตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม								
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรสะสม	11.2.2	-	-	(52,459,587)		52,459,587	-	
การจ่ายปันผล	30	-	-	(52,000,000)		-	(52,000,000)	
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธิ์		-	-	10,998		-	10,998	
กำไรสุทธิ		-	-	60,298,253		-	60,298,253	
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	(1,604,447)		(96,018,855)	(97,623,302)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	58,693,806		(96,018,855)	(37,325,049)	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	22	-	-	1,000,000		-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	609,998,247	79,162,825	61,000,000	742,041,183		(117,631,728)	1,374,570,527	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้